

Với sự cần cù, năng động, tự tin, những năm qua, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã tích cực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại gia đình chị Nguyễn Thị Lan, thôn Vĩnh Bảo, xã Minh Hòa, khi được tận mắt chứng kiến những thành quả lao động của chị, chúng tôi thấy thêm tự hào về những người phụ nữ vốn được coi là "chân yếu tay mềm". Đáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, chị Lan dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn rộng gần 1 mẫu của gia đình. Chị Lan cho biết: Đây là diện tích chuyển đổi của xã mà gia đình đã đầu tư để đầu tư phát triển kinh tế. Với kinh phí đầu tư khoảng 50 triệu đồng/năm, chị Lan cùng gia đình trồng bí xanh, dưa hấu và hoa tươi. Ban đầu chưa có kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa cũng như phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng, diện tích trồng bí, dưa và cả hoa tươi lúc đầu lúc mất mùa. Bằng kinh nghiệm và sự đam mê của người làm vườn, chị cùng gia đình kiên trì tìm hiểu, học hỏi, tự nâng cao kỹ thuật gieo trồng, chăm bón. Nhờ đó, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu bình quân từ 200 - 250 triệu đồng. Cùng chung niềm đam mê phát triển kinh tế song chị Nguyễn Thị Minh, thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa lại lựa chọn hướng đi làm doanh nghiệp. Được đào tạo về chuyên ngành kế toán tại Đại học dân lập Thăng Long (Hà Nội), sau khi lập gia đình, được bố mẹ cho ở riêng, chị

# Thành công từ ý chí và nghị lực



Sản phẩm khăn dệt xuất khẩu của Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hồng Nhật.

Minh đã bàn với chồng mạnh dạn vay vốn mở xưởng may khăn mặt. Từ xưởng may nhỏ, cùng với số vốn của gia đình, vợ chồng chị mạnh dạn vay quỹ tín dụng 200 triệu đồng đầu tư mua máy móc. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu trên 700 triệu đồng. Năm 2014, chị thành lập Công ty TNHH Dệt may Minh Huy. Chị Minh cho biết: Với 12 máy dệt, 30 máy may khăn, 1 máy dệt, 1 máy đóng kiện, Công ty đã tạo việc làm ổn định cho trên 30 lao động, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm dệt may của Công ty hiện nay được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập gần 400 triệu đồng. Ở xã Thái Phương, nhiều người biết đến chị Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hồng Nhật. Sinh ra trong gia đình làm nghề dệt truyền thống, tuổi thơ của chị lớn lên trong tiếng máy dệt, lấy cuộc đời, cuộn sợi làm đồ chơi. Khi lập gia đình, gia đình cũng nghĩ đến nghề dệt nên chị càng mong muốn mình tiếp tục duy trì

và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Năm 2006, chồng chị Tuyết đột ngột qua đời khiến gánh nặng gia đình đặt cả lên vai chị. Chị Tuyết chia sẻ: Trong lòng tôi luôn nghĩ cần phải làm tốt vai trò của cả người mẹ và người cha để các con mình không bị thiệt thòi. Song tôi cũng lo lắng khi chưa biết làm gì để phát triển kinh tế gia đình để có tiền lo cho cuộc sống. Thấy nghề dệt truyền thống là thế mạnh của địa phương, chị quyết tâm phát triển kinh tế bằng nghề truyền thống. Ban đầu chị mở xưởng gia

công khân cho công ty khác, sau đó chị tự học hỏi và mạnh dạn sản xuất hàng sơ sinh cung cấp cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, do sản xuất quy mô nhỏ, làm gia công nên thu nhập gia đình chưa cao và chưa ổn định. Sau khi đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2013 chị mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hồng Nhật và chuyển sang dệt khăn xuất khẩu. Chị đầu tư 20 máy dệt, xây dựng xưởng sản xuất có diện tích 550m<sup>2</sup> với số vốn ban đầu 2 tỷ đồng. Ngoài 20 lao động thường xuyên với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, Công ty của chị còn có 4 cơ sở vệ tinh. Mỗi tháng Công ty xuất khẩu từ 20 - 25 tấn hàng sang thị trường Nhật Bản, thu lãi bình quân từ 200 - 250 triệu đồng/năm. Mỗi đây, chị tiếp tục mở rộng sản xuất ra địa điểm mới có diện tích trên 2.500m<sup>2</sup>, xây dựng nhà xưởng rộng 800m<sup>2</sup>. Chị dự định trong thời gian tới sẽ đưa mặt hàng mới vào sản xuất là nhụa v sinh, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Dám nghĩ, dám làm, chị Tuyết, chị Minh, chị Lan là những người phụ nữ luôn "cháy" hết mình với con đường mình đã chọn. Thành công của các chị hôm nay chính là trái ngọt từ chặng đường gần bó kiên trì thực hiện mục tiêu của mình. Tin rằng các chị sẽ thành công nhiều hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, góp phần làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho quê hương.

**NGỌC MAI**

## 116 bác sĩ trúng tuyển viên chức ngành Y tế

Sở Y tế vừa tổ chức đợt tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2017. Trong số 143 thí sinh đủ điều kiện dự thi có 92 bác sĩ đa khoa, 73 bác sĩ y học cổ truyền, sản khoa, y học dự phòng; đến ngày thi có 19 thí sinh bỏ thi. Kết quả chấm thi, có 116 bác sĩ trúng tuyển viên chức ngành Y tế. Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 đều được xét tuyển nguyện vọng 2. Hiện tại, số đơn vị tuyển đủ chỉ tiêu viên chức gồm các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Tâm thần, Phụ sản, Nhi, Mắt, Đa khoa thành phố và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.



Thí sinh làm bài thi thực hành dưới sự theo dõi của giám khảo.

## Tiếp nhận, quản lý 177 bệnh nhân tâm thần xã hội mới

Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, hiện tổng số bệnh nhân tâm thần xã hội được quản lý điều trị trên địa bàn tỉnh đến nay là 7.394 người, trong đó bệnh nhân tâm thần phân liệt là 4.537, bệnh nhân động kinh là 2.857. Tính đến hết tháng 9, có thêm 177 bệnh nhân tâm thần xã hội mới được tiếp nhận quản lý, điều trị, trong đó có 142 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 35 bệnh nhân động kinh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tâm thần cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, phát hiện các triệu chứng khởi phát, tái phát để đưa người bệnh đến khám, điều trị được thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý, khám chữa bệnh cho người bệnh tâm thần xã hội mới cộng đồng tiếp tục được duy trì đạt 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

## Phạt tiền 167 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm



Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất bánh trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về an toàn thực phẩm trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý 9.688 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Số cơ sở có vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là 1.763 cơ sở. Các đoàn kiểm tra đã xử lý cảnh cáo 225 cơ sở, phạt tiền 167 cơ sở với tổng số tiền phạt 310,65 triệu đồng.

Ngoài cảnh cáo và phạt tiền, các đoàn kiểm tra đã tịch thu, tiêu hủy 7kg mì chính không có nhãn mác quy định; 0,5kg bột ngọt giả bao bì nhãn hiệu Ajinomoto; 298 lít rượu các loại không đồng nhất về chủng loại; 3,5kg sữa đóng gói quá hạn sử dụng và 600kg da, mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ; tã giấy 350kg đường Thái Lan đóng gói giả hàng Việt Nam.

**HÀ DUNG**

# CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Trong những năm qua, Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Cùng với việc tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây phức tạp về ma túy, Công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.



Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện lấy lời khai đối tượng phạm tội về ma túy.

Trung tá Đặng Văn Phúc, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Thái Thụy là huyện có đông người nghiện ma túy (447 người, ở 47/48 xã, thị trấn). Những năm qua, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trong đó nổi lên là các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép heroin, ma túy đá, ma túy tổng hợp. Các đối tượng có sự móc nối, cấu kết, hình thành các đường dây phân phối nhỏ lẻ, lưu động. Đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh niên, học vấn thấp, không có việc làm, lười lao động nhưng ham chơi, đua đòi nên bị lôi kéo vào con đường phạm tội. Để công tác phòng, chống tội phạm ma túy có hiệu quả, Công an huyện chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; phát hiện, bắt giữ, điều tra, khám phá tội phạm, các điểm phức tạp về ma túy; tổ chức thực hiện các đợt cao điểm

tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung vào địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để các đối tượng ẩn nấp, lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật; quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm trú, số lao động tự do, thanh niên lêu lổng ăn chơi đua đòi, qua đó chủ động phòng ngừa, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Công an huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân khu vực các xã ven biển tích cực

tham gia phòng, chống ma túy; phổ biến và tự vấn cho các đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, đối tượng có nguy cơ cao mắc tệ nạn ma túy về hậu quả, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy... Cùng với tuyên truyền, vận động, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nghiệp vụ, tập trung lực lượng triển khai đánh mạnh vào các đường dây, điểm và tụ điểm ma túy trên địa bàn. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 43 vụ (mua bán 18 vụ, tàng trữ 25 vụ), khối số 56 nghìn bản, nhất là nhân dân khu vực các xã ven biển tích cực

thu giữ 25,211 gam heroin, gần 60,293 gam methamphetamine, qua đó triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm, đường dây buôn bán ma túy phức tạp. Điển hình: Công an huyện đã bắt đối tượng Nguyễn Như Minh, sinh năm 1987, trú tại thôn 2 An Định (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy), Minh đã biến nhà mình thành nơi tập trung cho một số đối tượng, tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện đã bắt tang Nguyễn Như Minh đang bán trái phép chất ma túy. Việc triệt xóa tụ điểm phức tạp, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy góp phần báo đảm an ninh trật tự tại địa phương, được nhân dân khen ngợi. Qua nhiều ngày có trình sát theo dõi, Công an huyện đã phá thành công đường dây vận chuyển ma túy đá từ thành phố Hải Phòng về Thái Thụy tiêu thụ, bắt 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1972, trú tại phường Đông Hải (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Chung, sinh năm 1968, trú phường Thành Tô (quận Hải An, thành phố Hải Phòng), thu giữ 16,935 gam ma túy đá. Gần đây nhất, lực lượng phòng, chống ma túy Công an huyện phối hợp với Đồn Công an Mỹ Lộc phá tụ điểm phức tạp

**NGUYỄN TÙNG**

# Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến mùa thu, tại xã Tam Quang (Vũ Thư) lại diễn ra giải bóng đá thanh niên xã. 20 năm duy trì và phát triển, đến nay giải đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân địa phương.

Thời tiết những ngày giao mùa mưa nắng bất chợt không ngăn nổi bước chân của những người yêu trái bóng tròn tới sân vận động trung tâm xã. Hầu như không ngày nào tại Tam Quang không diễn ra những trận thi đấu bóng đá sôi nổi, kịch tính. Trong tiếng nhạc sôi động, tiếng hò reo, cổ vũ của các cổ động viên, Tam Quang rộn ràng như không khí của ngày hội lớn. Bà Hoàng Thị Thúy, người dân thôn Nghĩa Khê cho biết: Cứ ngày nào tổ chức đá bóng là sân vận động xã lại chật kín người, dân quê tôi về bóng đá lắm, có nhà cả vợ chồng, con cái ra sân xem. Duy trì liên tục 20 năm, được tổ chức bài bản, nghiêm túc và chất lượng, không ít người bắt

# Trái bóng tròn ở Tam Quang

ngờ khi biết rằng giải được xây dựng hoàn toàn bởi tâm huyết của những người trẻ yêu bóng đá tại địa phương. Họ đã tập hợp nhau, nối tiếp qua các thế hệ để giữ gìn và phát triển giải đấu. Anh Hoàng Trọng Mạnh, trưởng ban tổ chức giải cho biết: Phong trào bóng đá ở Tam Quang từ lâu đã phát triển mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Từ những năm 1995, 1996, đá đã trở thành công cụ giải bóng đá thanh niên được nhân dân hết sức đón nhận. Từ năm 1997 đến nay, giải bóng đá thanh niên xã Tam Quang do thanh niên trong xã tự tập hợp lực lượng, duy trì thường niên và tự chủ tổ chức giải. Hiện tại xã có 8 đội bóng đá thanh niên đến từ 5 thôn, riêng thôn Nghĩa Khê có tới 3 đội. Hàng năm, để chuẩn bị tổ chức giải, tại các thôn, ban huấn luyện

tập hợp, lên danh sách các cầu thủ tham gia thi đấu. Mỗi cầu thủ đóng góp một phần kinh phí tổ chức giải, phần khác được huy động từ sự ủng hộ của các nhà tài trợ là con em đang sinh sống, lao động tại địa phương, con em xa quê có tấm lòng hướng về quê hương. Là giải đấu phong trào nên mọi thiết bị, nhân lực phục vụ các trận đấu đều do thanh niên trong xã chủ động chuẩn bị, mỗi người góp một tay, người làm trọng tài, người làm bình luận viên, nhà có loa máy thì mang loa máy, nhà có phòng bạt thì mang phòng bạt... tạo nên sự kết nối khắng khít giữa thanh niên cả xã. Trong những ngày diễn ra giải, thanh niên dù làm ăn ở đâu cũng đều cố gắng sắp xếp công việc để về quê, tham gia thi đấu cùng đồng đội. Anh Đặng Văn Hoàng, thôn Nghĩa Khê hiện đang làm việc

tại Hải Phòng cho biết: Trong thời gian diễn ra giải, tôi luôn tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để về quê. Có khi chỉ đá xong trận đấu là bắt xe lên đường đi ngay, nhưng mà vui, không về thì cảm thấy bồn chồn lắm. Không chỉ tôi, nhiều anh em làm ở Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, thậm chí ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng về tham gia thi đấu. Tinh thần tập thể là vậy, còn trong những cuộc so tài trên sân, tinh thần thể thao của các cầu thủ không chuyển lại được thể hiện với đầy sự quyết liệt. Dù phải thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khi nắng gay gắt, lúc mưa dầm dề nhưng bằng sự nhiệt tình, các cầu thủ vẫn cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, những pha bóng đẹp. Chúng kiến trận đấu vô cùng gay gắt và đôi khi giành hùm hung về khí thế.



Các cầu thủ nhiệt tình thi đấu mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

đôi chân trần có lẽ là hình ảnh phổ biến nhất. Anh Phan Bá Hùng, huấn luyện viên đội thôn Vũ Ngại cho biết: Sân vận động xã sau cơn mưa còn chưa kịp khô ráo, vì thế các cầu thủ không thể mang giày ra sân, quần áo làm lem bết nhưng anh em vẫn hừng hực khí thế.

đội Huyện đoàn Vũ Thư và đội xã Tân Lập. Anh Đỗ Như Quân, cầu thủ đội Huyện đoàn Vũ Thư nhận định: Giải bóng đá thanh niên xã Tam Quang là một giải thi đấu phong trào nhưng được tổ chức khá bài bản và chuyên nghiệp. Các cầu thủ Tam Quang có kỹ thuật tốt, thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao. Nếu sang năm tiếp tục được mời tham dự giải chúng tôi nhất định sẽ tham gia.

Tuy chỉ là một giải phong trào, điều kiện tổ chức còn nhiều khó khăn song giải bóng đá thanh niên xã Tam Quang đã góp phần không nhỏ tạo nên sự đoàn kết, cũng có tinh đoàn kết trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể thao của xã Tam Quang phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên, giúp các bạn trẻ có ý thức hơn trong thói quen rèn luyện thể chất, hướng tới lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội, mang sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương.

**THẢO TIẾN**